

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ด้านการสรรหา	๑.๑ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างในตำแหน่งที่ร้องขอให้ กสธ. ดำเนินการคัดเลือก/สอบคัดเลือก	<p>- อยู่ระหว่างการสรรหาในตำแหน่งที่ร้องขอให้ กสธ. ดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกในตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง</p> <p>๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)</p> <p>๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)</p>
๒. ด้านการพัฒนา	๒.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น	- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่ง ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ
	๒.๒ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning	- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ด้านการธำรง รักษาไว้ และ แรงจูงใจ	๓.๒ ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดทุกระยะ แล้ว เสร็จที่กำหนดไว้
๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ วินัย ข้าราชการ	๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลท่าข้าม ที่ ๑๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ - แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลท่าข้าม ที่ ๑๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ดำเนินการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่ ๒๐๒ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙